

Số: /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Ngày 24/4/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị được tổ chức tại đầu cầu UBND tỉnh và 12 điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã. Dự chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị liên quan các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, ý kiến tham luận, phát biểu của đại biểu dự Hội nghị; đồng thời xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 1315/SNNMT-KL ngày 23/4/2025; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế; giai đoạn ổn định tổ chức bộ máy của ngành sau khi sắp xếp. Tuy vậy, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, thị trường đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, giá bán tăng, đặc biệt là sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách nên ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đạt kết quả cao: Nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, năm 2024 đạt trên 3,7% (cao nhất trong nhiều năm qua), quý I/2025 ước đạt trên 3,23%; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực.

Đi sâu vào các nội dung tổng kết chuyên đề, trong năm qua công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được các ngành, địa phương quan tâm, chủ động triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền các địa phương, ngành Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như các báo cáo đã nêu. Những

tồn tại đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, cần rút kinh nghiệm, kịp thời tập trung khắc phục trong năm 2025 và thời gian tới.

II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Nhằm chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2025, trong điều kiện theo dự báo thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

1. Về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

- Tiếp tục tập trung cao cho công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác BVR-PCCCR, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục (Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp tích cực với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu nội dung).

- Công tác chỉ đạo cần tuân thủ nguyên tắc lấy hoạt động phòng ngừa là chính; chủ động dự báo, cảnh báo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các điểm phát lửa. Tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng theo Công điện số 36/CD-TTg ngày 13/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1611/BNMT-LNKL ngày 16/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các văn bản liên quan. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thường trực (đảm bảo 24/24 giờ), tuần tra, giám sát phát hiện sớm lửa rừng, trực kiểm soát tại các cửa rừng, giám sát người ra, vào rừng trong suốt thời gian nắng nóng (đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2025) để kịp thời phát hiện và báo cháy theo quy định. Giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh để dự báo cấp dự báo cháy rừng và phối hợp với Báo Hà Tĩnh thông tin kịp thời cho các địa phương, đơn vị và Nhân dân biết để chủ động phòng, chống cháy rừng.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân (chủ rừng) tập trung thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng, chủ động thường xuyên tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; chính quyền địa phương, nhất là cấp xã nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc (*nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có*), kiên quyết xử lý nghiêm và thu hồi diện tích đất rừng tự nhiên chuyển nhượng trái quy định, sử dụng sai mục đích.

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc kiểm tra, giám sát các chủ rừng, địa phương thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; Công an, Kiểm lâm thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên, định kỳ, đột xuất tại địa phương, chủ rừng.

- Các ngành Công an, Quân đội, Biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo thẩm quyền và các quy chế phối hợp trong công tác BVR - PCCCR đã ký kết và các quy định pháp luật; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, chủ động các phương án hỗ trợ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

- Trường hợp xấu nhất khi có cháy rừng xảy ra phải thực hiện nghiêm Phương án “4 tại chỗ” đã ban hành; chỉ đề nghị lực lượng ứng cứu cấp tỉnh khi thực sự cần thiết. Trong và sau khi cháy rừng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công an cấp xã chủ trì, phối hợp Kiểm lâm điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định.

Tùy vào điều kiện cụ thể và diễn biến thời tiết, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động đôn đốc các nhiệm vụ, nội dung để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả.

2. Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều, chủ đầu tư các dự án theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2025; đồng thời tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai cấp xã, cấp thôn; quan tâm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cộng đồng và người dân. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Rà soát, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống thiên tai xảy ra.

- Kiện toàn lại các Ban chỉ huy, các Đoàn công tác kiểm tra công tác PCTT-TKCN từ tỉnh đến cơ sở; đánh giá thực trạng, xác định các trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án, sẵn sàng các kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao.

- Kịp thời tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Luật phòng thủ dân sự, sau khi có Nghị định hướng dẫn. Hoàn thiện mô hình cơ quan chỉ đạo liên ngành và quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai các cấp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn công trình đê điều, hồ đập, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão để có phương án đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý đối với các công trình hồ đập xung yếu đã được Hội đồng an toàn đập tổ chức kiểm tra đánh giá trong năm 2024.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra thiên tai như hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn; vùng ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất, vùng thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão để xây dựng phương án ứng phó; trong phương án phải phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời và nhất là khi có tình huống triển khai ngay, tránh bị động, lúng túng.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng sông gây ảnh hưởng đến thoát lũ, gia tăng ngập lụt; kiểm tra, quản lý cấp phép, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển, tránh gây sạt, lở gia tăng rủi ro thiên tai.

3. Về một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo tập trung sản xuất vụ Xuân 2025 và các nội dung khác

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã và Giám đốc các Sở/Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan phân công cán bộ, đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra, bám sát đồng ruộng, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh, nhất là đối với bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa vụ Xuân 2025 theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tập trung cao chỉ đạo, huy động các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh tuyệt đối không để lây lan diện rộng và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 1 năm 2025 cho đàn vật nuôi theo chỉ đạo tại Văn bản số 2128/UBND-NL₅ ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chuẩn bị tốt các điều kiện thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Xuân và kịp thời triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nuôi trồng thủy sản 2025; tập trung cao chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2025 theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh, trong đó tập trung hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân thực hiện hoàn thành việc kẻ vẽ biển số, đánh dấu tàu cá đối với 2.045 tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m theo quy định; triển khai thực hiện các giải pháp quản lý tàu cá, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc hải sản và tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong việc chống khai thác đánh bắt hải sản bất hợp pháp theo quy định IUU.

- Tập trung cao thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/5/2025.

- Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến tập trung, tích tụ ruộng đất theo Kết luận số 202-KL/TU ngày 03/4/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy GCNQSD đất cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là cấp GCNQSD đất, công nhận đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 592/UBND-NL ngày 14/02/2023, đăng ký đất đai lần đầu, cấp GCNQSD đất gắn với công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, số hoá hồ sơ, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Triển khai kịp thời công tác đăng ký biến động đất đai sau khi kiện toàn các đơn vị hành chính.

- Các địa phương cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động thi công xây dựng công trình, dự án để thực hiện khai thác, thu hồi, sử dụng khoáng sản sai quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ

tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn địa phương quản lý.

4. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị

- *Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất về hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn (không liên quan đến kinh phí):* Giao Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý kịp thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết, xử lý ngay các nội dung liên quan cho các địa phương, đơn vị, cơ sở; trường hợp có nội dung, kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

- *Đối với các nội dung, đề xuất về kinh phí, nguồn vốn:* Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu để xử lý theo hướng:

(1) Những nội dung có tính cấp bách, cấp thiết liên quan về đầu tư mua sắm, trang bị công cụ, thiết bị, phương tiện, lắp đặt hệ thống camera theo dõi cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng và trang bị các phương tiện, vật tư cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025; kịp thời tổng hợp, soát xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trước ngày 20/5/2025.

(2) Những nội dung, kiến nghị cần nguồn kinh phí lớn, có tính lâu dài (như liên quan các dự án đầu tư, nâng cấp các hồ đập, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai...): Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu của các đơn vị, địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tính cấp thiết từng công trình, nội dung đề xuất gửi Sở Tài chính soát xét và căn cứ khả năng cân đối nguồn lực ngân sách tỉnh để tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương cấp huyện, cấp xã kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi:
Nam Hà Tĩnh và Bắc Hà Tĩnh;
- Các Chủ đầu tư, Ban QL dự án;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng;
- Các Công ty CP Thủy điện: Hồ Bón, Ngàn Trươi,
Hương Sơn;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL₁, NL₄.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Sơn